

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

*Đ/c Hoàng Hồng Diệu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn,
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh*

Ngay trong những ngày đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” đây là lời gửi gắm đầy yêu thương của Bác dành cho thế hệ trẻ, là niềm hy vọng của Người đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bằng trái tim và nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân, cống hiến tâm lực và trí lực cho công cuộc dựng xây quê hương.

Năm 2021, với nhiều biến động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bằng sự đoàn kết, nỗ lực các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chương trình công tác với chủ đề “Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp, lập nghiệp” với nhiều dấu ấn sâu sắc, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn triển khai, chỉ đạo, tổ chức sôi nổi, rộng khắp và có nhiều nét mới, sáng tạo với 1547 hoạt động sinh hoạt chi đoàn, chi hội thu hút trên 35.051 đoàn viên, hội viên, thanh niên. Bằng sức sáng tạo của tuổi trẻ, các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật đã được các cấp bộ Đoàn truyền tải đến đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình

thức như thông qua các ấn phẩm truyền thông, các phương tiện truyền thông hiện đại. Đặc biệt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với 599 hoạt động.

Các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn được triển khai đầy bằng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên và trách nhiệm của tuổi trẻ với an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hiến được 1.143 đơn vị máu; sửa chữa, phát quang được 28 km và làm mới 11.5 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương; trồng mới trên 395.000 cây xanh; Thăm hỏi, động viên và tặng 142 suất quà cho 09 Đồn biên phòng, 23 chốt kiểm soát dịch Covid - 19, các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng giá trị các quà tặng trên 150 triệu đồng. Các hoạt động chung tay vì cộng đồng, hỗ trợ phòng chống đại dịch Covid -19 được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai với phương châm “Không có ai bị bỏ lại phía sau”. Đoàn viên, thanh niên đã không quản ngại khó khăn, vất vả sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng tổ chức truy vết, hỗ trợ các điểm cách ly y tế, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covi-19. Bằng tinh thần “trương thân, tương ái” chương trình “Triệu

túi an sinh - Sản vật biên cương – gửi yêu thương tới miền Nam ruột thịt” đã tổ chức thành công với 2.500 túi an sinh hỗ trợ cho đồng bào tại tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện chủ đề công tác năm, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ Đoàn tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện với việc đồng hành hỗ trợ 10 hợp tác xã, 165 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế, dư nợ vốn vay cho thanh niên đạt 572,996 tỷ đồng. Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo được đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng tham gia với 11 dự án tiêu biểu đạt giải; các diễn đàn về khởi nghiệp, lập nghiệp được tổ chức để các cấp bộ Đoàn và các cơ quan hữu quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn của đoàn viên, thanh niên.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xứng được quan tâm, bổ sung, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, tập hợp nhiều đoàn viên ưu tú tham gia xây dựng Đảng. Trong năm vừa qua, toàn Đoàn đã kết nạp được 4.516 đoàn viên và đã giới thiệu 1.984 đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp và kết nạp được 1.162 đảng viên mới. Các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần dân chủ, chủ động tham mưu lựa chọn cán bộ đúng tiêu chuẩn, khách quan. Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cũng được tổ chức thường xuyên. Công tác kiểm tra giám sát các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2021 được triển khai nghiêm túc.

Năm 2022, toàn Đoàn lại bước vào năm

mới với tâm thế mới, với niềm tin vững chắc vào công cuộc lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp bộ Đoàn phấn khởi chào đón sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn – Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Phát huy truyền thống kiên định của tổ chức Đoàn qua hơn 90 năm thành lập và phát triển với chủ đề công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên quyết tâm phấn đấu hoàn thành 06 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu công tác. Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, sáng suốt lựa chọn các hạt nhân chính trị đủ phẩm chất, năng lực và tiên phong, có tính định hướng tham gia lãnh đạo và tổ chức các phong trào hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Một mùa xuân mới đang đến gần, bằng sức trẻ, trái tim nồng và nhiệt huyết của thanh niên các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quyết tâm không ngừng đổi mới và sáng tạo trong thực hiện các phong trào, chủ động các giải pháp để thích ứng với điều kiện thực tế, đa dạng hoá về hình thức triển khai, tổ chức các hoạt động. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên là một tấm gương tiên phong trong chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong hành động dựng xây quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp văn minh góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP – ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN

Năm 2022 đánh dấu sự kiện quan trọng với tuổi trẻ, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, thanh niên, là diễn đàn để tuổi trẻ cùng nhìn lại kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 và xác lập những chỉ tiêu, chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thời gian qua, các hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp đã tạo môi trường, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần, khí thế sáng tạo, sôi nổi trên tất cả lĩnh vực đời sống. Nhiều chủ trương công tác mới được ban hành và sớm đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, như: Đi công tác cơ sở "1+2"; xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động"; Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"...với từng phong trào hành động, từng chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả đã tạo lập những diễn đàn, những môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, để mỗi đoàn viên, thanh niên được tôi luyện bản lĩnh, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh đó cũng chính là tâm thế, là động lực để Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 cùng xác lập hệ thống chỉ tiêu, chương trình công tác phù hợp với đặc điểm, tình hình và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt với tuổi trẻ quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng, Đại hội Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, là dịp để các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cùng nhìn lại những dấu ấn lịch sử hơn 90 năm thành và phát triển của tổ chức Đoàn, tiếp tục học tập những tấm gương anh hùng trẻ tuổi đã cống hiến, hy sinh cho quê hương, đất nước, phát huy tinh thần kiên trung, dũng cảm của các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang, oai hùng của quê hương để tuổi trẻ hôm nay được cống hiến tâm lực và trí lực cho công cuộc dựng xây quê hương theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX “xây dựng quê hương Cao Bằng năng động phát triển nhanh và bền vững”. Bên cạnh đó, bằng tinh thần tự nguyện, tự giác, bằng nhãn quan của thế hệ trẻ, các đại biểu dự đại hội Đoàn các cấp sẽ tin tưởng, sáng suốt lựa chọn những nhân tố có đầy đủ phẩm chất chính trị, bản lĩnh và có tính tiên phong trong xây dựng, phát triển phong trào, trong định hướng các tiêu chí chuẩn mực của giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới để tham gia Ban chấp hành Đoàn các cấp, đây cũng là trách nhiệm lớn lao, là kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên được tin tưởng trao cho đại biểu dự đại hội để thay mặt cho họ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng là lựa chọn những cá nhân xứng đáng tham gia vào đội ngũ ban chấp hành Đoàn các cấp. Ngay trong quý I, các cơ sở Đoàn đang phấn khởi triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hàng trăm buổi sinh hoạt Đoàn được tổ chức để đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội cấp cơ sở, hàng nghìn lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên đã bày tỏ tâm tư, bày tỏ niềm hy vọng vào một nhiệm kỳ mới với



Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bé Văn Đàn, huyện Quảng Hòa.

tâm thế của những chủ nhân tương lai đất nước, tâm thế của những người trẻ sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần” đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 đang diễn ra sôi nổi trên quê hương Cao Bằng mang theo nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công, về một lớp thanh niên đã trưởng thành và để lại nhiều công trình, phần việc thanh niên đang hiện hữu trong đời sống xã hội, để lại những khát vọng cần thế hệ tiếp nối tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, gửi gắm và giao trách nhiệm cho thanh niên. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 là nhiệm kỳ

của những thế hệ thanh niên mới, những chủ nhân của quê hương, đất nước được trang bị đầy đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, luôn ngập tràn trong trái tim là tình yêu quê hương đất nước là khát vọng về dựng xây quê hương phồn vinh, hạnh phúc là trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và gánh trên vai là sứ mệnh cao cả - là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đại hội Đoàn các cấp, mỗi đoàn viên, thanh niên lại thêm tin tưởng, thêm yêu thương tổ chức của mình, yêu thêm màu áo xanh tình nguyện trên khắp nẻo đường dựng xây quê hương.

Hồng Hà
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

Bản tin Thanh niên số 1/2022

Những dấu ấn nổi bật năm 2021



100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và ít nhất **80%** thanh niên được tuyên truyền về các Nghị quyết chủ trương của Đảng.



Toàn tỉnh có **10** hợp tác xã, **165** câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế.



Hỗ trợ xây dựng **325** nhà tiêu hợp vệ sinh và di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở.



Sửa chữa, phát quang **28km** và làm mới **15km** đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, mương thủy lợi.



Trồng mới **395.000** cây xanh.



Chương trình Triệu túi an ninh - Sản vật biên cương - gửi yêu thương tới miền Nam ruột thịt: đạt **2.500** túi an ninh.



Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho **14.185** đoàn viên, thanh niên.



Giới thiệu **1.984** đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Kết nạp được **4.500** đoàn viên mới.



215 cán bộ Đoàn các cấp trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.



25 hoạt động lớn được tổ chức trong năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tổng hợp

PHÁT HUY TINH THẦN THANH NIÊN XUNG KÍCH BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Phát biểu tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc, tháng 9 năm 1962, Bác Hồ căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã không ngừng triển khai sáng tạo, hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đứng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với toàn xã hội đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với Cao Bằng, từng cán bộ Đoàn viên đã không ngừng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng đến tận nhà, gõ cửa từng hộ dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, yêu cầu của địa



ĐVTN thành phố Cao Bằng tình nguyện hỗ trợ tại các điểm tiêm phòng Covid-19.

phương trong công tác phòng, chống dịch. Ngay trong những ca bệnh đầu tiên tại tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã khẩn trương đã thành lập 107 đội hình thanh niên tình nguyện với 810 ĐVTN tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các khu cách ly, đo thân nhiệt, bố trí dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang. Không ngại khó khăn, vất vả hình ảnh đoàn viên, thanh niên sẵn sàng xung kích tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng truy vết dập dịch được triển khai ngay tại các vùng dịch. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, san sẻ yêu thương, các cấp bộ Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 142 suất quà cho 09 Đồn biên phòng, 23 chốt kiểm soát dịch Covid - 19; thăm, tặng quà các đơn vị y tế, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, bà con Nhân dân, ĐVTN và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công dân trở về từ vùng dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo với 1.143 đơn vị máu góp phần bổ sung thêm lượng máu dự trữ cho điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Bằng

(Xem tiếp trang 8)

CON ĐƯỜNG HY VỌNG - NGÔI SÁNG TƯƠNG LAI!!!

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, trong những năm qua, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhất là các hoạt động xây dựng đường giao thông nông thôn.

Xã Yên Lạc huyện Nguyên Bình là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao với 79,45% hộ nghèo, trong những năm gần đây đường vào trung tâm xã đã có sự thay đổi không còn là con đường với những hòn đá to, gồ ghề, khúc khuỷu, ngồi trên xe mà không dám ngủ vì sợ trượt bánh lao xuống vực lúc nào không hay biết. Trục đường chính đã được rải nhựa, bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện nhưng đường đến các xóm vẫn còn nhiều khó khăn. Xóm Lũng Ót là một xóm vùng sâu, vùng xa, núi đá đặc biệt khó khăn của xã, cách trung tâm xã 15km, gồm có 41 hộ và 215 nhân khẩu, chia thành 02 nhóm hộ, trong đó nhóm hộ dân Tham Han có 15 hộ dân sinh sống, người dân nơi đây đa số mù chữ, nguồn thu nhập nhờ vào trồng ngô trên địa hình núi đá ít đất sản xuất, điện lưới chưa đến được với xóm. Đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư, thiếu nước sinh hoạt hàng ngày, vào mùa khô, học

sinh đi học xa trường không thể đi lại trong ngày.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng cao Tham Han - xóm Lũng Ót, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, năm 2021 được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp đến khảo sát và lựa chọn Lũng Ót là điểm ra quân chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện 2022, chương trình đã hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng cho bà con nhân dân Tham Han - xóm Lũng Ót xây dựng đường bê tông nông thôn tuyến đường từ Trung tâm xóm lên nhóm hộ Tham Han. Toàn bộ kinh phí do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động các đơn vị Vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đóng góp, tài trợ.

Được sự quan tâm ủng hộ xây dựng con đường, bà con vùng cao Tham Han xóm Lũng Ót vô cùng xúc động và vui mừng, với sự giúp đỡ quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể bà con và đoàn viên thanh niên trong xóm đã cùng lên phương án, phân công các hộ gia đình cùng tham gia vận chuyển vật liệu bằng xe máy rất khó khăn, vất vả, kéo đường nước 2km để xây dựng



Đ/c Triệu Thanh Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng kinh phí làm đường bê tông nông thôn cho xã Yên Lạc.



Ra quân làm đường bê tông nông thôn tại xóm Lũng Ót, xã Yên Lạc với chiều dài 300m.

con đường. Chưa bao giờ làm đường lại khó khăn đến vậy, với sự đồng sức, đồng lòng, bà con đã xây dựng được đoạn đường đường bê

tông dài 300m, góp phần giúp đỡ bà con nhân dân tháo gỡ những khó khăn trước mắt, đi lại thuận tiện hơn, các em học sinh có thể đến trường bằng xe đạp được dễ dàng hơn thay vì phải đi bộ như trước đây.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ Phát động chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021, Xuân tình nguyện 2022, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa như tặng chăn ấm cho các hộ gia đình, tặng áo ấm cho 35 các em học sinh để kịp thời động viên các em có một mùa đông ấm, vượt qua giá rét vững bước cắp sách đến trường.

Tin tưởng rằng một ngày không xa con đường đến Lũng Ót sẽ hoàn thành, tạo điều kiện cho các hộ dân trong xóm có đường giao thông thuận tiện, thúc đẩy phát triển sản xuất, đường đến trường của các em học sinh sẽ ngắn hơn, tương lai của các em sẽ ngày càng rộng mở!

Hoàng Thái
Ban Phong trào Tỉnh Đoàn

PHÁT HUY TINH THẦN ... (Tiếp theo trang 6)

tinh thần chủ động, động thích ứng linh hoạt, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của đoàn viên, thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sáng tạo bằng nhiều giải pháp nhất là áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thiết kế các bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại.

Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhằm khích lệ tinh thần chống dịch, cũng như động viên những người chịu tác động trực tiếp từ dịch bệnh, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, thăm, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh;

thăm động viên, tặng quà các em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19, những em nhỏ có thành tích xuất sắc trong học tập,...tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho Nhân dân. Bằng sự nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thế hệ trẻ Cao Bằng quyết tâm là lực lượng tiên phong, cùng cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm công tác an sinh xã hội trong cả dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian tới, quyết tâm giữ vững Cao Bằng là vùng xanh, đem lại cuộc sống an toàn, bình yên đến với Nhân dân.

Hải Khanh
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN ĐIỂM CẤP CƠ SỞ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ TRẤN THÔNG NÔNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027



Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn với sự kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước nói chung cũng như của tuổi trẻ Cao Bằng nói riêng.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần

thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn triển khai tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở xong trước 01/02/2021. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã lựa chọn và thống nhất với lãnh đạo huyện Hà Quảng lựa chọn đơn vị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thông Nông là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dưới sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, công tác chuẩn bị Đại

hội điểm cơ sở Đoàn thị trấn Thông Nông đã được thực hiện chu đáo, chặt chẽ với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao. Công tác chuẩn bị Đại hội được tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định để hướng đến mục tiêu phát triển ngày càng nhiều hơn lực lượng thanh niên tham gia phong trào Đoàn.

Ngày 4/01/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được diễn ra đảm bảo long trọng và đáp ứng các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covi-19. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ và Ban Thường vụ huyện Đoàn Hà Quảng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
(Xem tiếp trang 13)

GIA ĐÌNH TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2021

Là một trong 20 gia đình trẻ tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021” tại thủ đô Hà Nội; gia đình bác sĩ dân tộc Nùng, Hoàng Thị Biên (SN 1988) - công tác tại Đội Bệnh xá, phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Cao Bằng và quân nhân Trần Khánh Tiên (SN 1988) hiện nay đang công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn quan niệm: “Hạnh phúc là khi tất cả thành viên trong gia đình đều yêu thương, hoà thuận, biết lắng nghe, biết chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống” - Đó chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của vợ chồng anh, chị.

Chị Biên sinh ra và ở lớn ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, anh Tiên sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Thái Bình, anh chị có hoàn cảnh gia đình tương đồng đó là người bố - trụ cột của gia đình công tác trong lực lượng Bộ đội biên phòng thường xuyên công tác xa nhà, một năm chỉ được về



Gia đình chị Biên – anh Tiên tại lễ tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021”.

phép 1 lần và đôi lần nghỉ tranh thủ cuối tuần. Hơn ai hết, chị Biên thấu hiểu sự vất vả của người phụ nữ, người mẹ khi chồng đi làm xa, một mình chăm lo việc gia đình và dạy dỗ các con nên người. Nhưng cuộc sống đã se duyên cho anh chị gặp gỡ, yêu thương nhau, thấu cảm cho nhau và tổ chức đám cưới vào năm 2013, đến năm 2014 gia đình đón cô con gái đầu lòng tên là Trần Kim Yến.

Trải qua những khó khăn, vất vả của gia đình trẻ, nhất là thời điểm chị Biên được cử đi học đào tạo lớp chuyên tu bác sĩ thời gian 4 năm ở trường Đại Học Y Thái Bình hay trong niềm vui được

đón thành viên thứ hai đến với gia đình, anh chị đồng thời đón nhận tin bố chị phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, mẹ chị phải ở nhà chăm sóc ông nên không thể qua giúp vợ chồng chị lúc đi viện đẻ. Nhưng bằng sự đồng lòng, bằng tình yêu thương chân thành và tấm lòng cảm thông sâu sắc, anh chị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả để chung tay xây dựng mái ấm gia đình ngập tràn tiếng cười.

Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, anh chị luôn đồng hành, động viên nhau cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ tại đơn vị. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân



Anh Trần Khánh Tiên trong một lần được nghỉ tranh thủ về thăm gia đình.

và những kết quả đã đạt được, anh Tiên vinh dự được Chủ tịch tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen “Công dân tiêu biểu tỉnh Cao Bằng” năm 2020, nhiều năm liên tiếp là “Chiến sĩ thi đua”, Giấy khen trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chị Biên hoàn thành mọi nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tích cực tham gia mọi phong trào của của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và được trao tặng giấy khen của Hội phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng năm 2020.

Mặc dù công việc bận rộn, cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng anh chị không quên dành thời gian để nuôi dạy, tạo điều kiện môi trường học tập, phát triển tốt nhất cho các con. Cô con gái

cả năm nay mới lên lớp 2 nhưng cũng đã tự lập giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà và biết giúp mẹ trông em, năm học vừa qua đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học, chứng nhận giải nhì vòng loại Olympic của trường, tham gia sôi nổi các chương trình văn nghệ, ngoại khóa của trường. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả và còn nhiều kế hoạch, dự định trong tương lai đối với vợ chồng trẻ, gia đình chị Biên và anh Tiên luôn tin rằng “chỉ cần cố gắng, bằng ý chí, nghị lực của tuổi trẻ, chia sẻ cùng nhau thì không có khó khăn nào mà không vượt qua; chỉ mong dịch bệnh sớm qua để gia đình được vui vẻ bên nhau, để cho cuộc sống trở lại

bình thường như trước”.

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, gia đình chị Hoàng Thị Biên và anh Trần Khánh Tiên là 1 trong 13 gia đình trẻ tiêu biểu được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/22) tại thành phố Cao Bằng và được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn là 1 trong 20 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu tham gia chương trình Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” 2021 - Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021 – 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam, hướng đến tăng cường việc tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nông Bích

Phó trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn

MA THU HÀ - GƯƠNG SÁNG "HỌC SINH 3 TỐT" CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021



Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao tặng bằng khen và biểu trưng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" của BCH Trung ương Đoàn năm học 2020 - 2021 cho em Ma Thu Hà.

Cùng với 455 học sinh bậc THPT trên cả nước, em Ma Thu Hà - Học sinh lớp 12A1, trường THPT Hòa An vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt", năm học 2020 - 2021.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Cao Bằng giàu truyền thống cách mạng, trong những năm qua, Thu Hà luôn nỗ lực tu dưỡng,

rèn luyện, học tập và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm học 2020 - 2021, Thu Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm phải trung bình năm các môn là 8,5; đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện năm học 2020 - 2021 và là thành viên đội tuyển Ngữ văn tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải Tư cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp tỉnh

dành cho học sinh trung học, là thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh của trường.

Ngoài những thành tích xuất sắc trong học tập, Thu Hà còn là một đoàn viên tiêu biểu của Đoàn trường, luôn sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn trường và Đoàn cấp trên phát động như "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Chủ nhật xanh", chương trình

“Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Hoa Phượng đỏ” và là thành viên của câu lạc bộ phát thanh, đội tình nguyện “Những ngôi sao xanh” - được Tỉnh Đoàn tặng giấy chứng nhận “Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu” năm 2021. Với những thành tích, đóng góp

của bản thân cho phong trào, hoạt động Đoàn, cuối năm học Thu Hà được đánh giá, xếp loại là đoàn viên xuất sắc, được Đoàn trường tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.

Bên cạnh đó, Thu Hà thường xuyên tập luyện và tham gia các hoạt động thể

dục, thể thao do Đoàn trường, địa phương phát động, đạt Danh hiệu “Thanh niên khỏe” cấp trường năm học 2020 - 2021.

Với sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và những thành tích đã đạt được, Thu Hà xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu để đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn tỉnh noi theo.

Ban TTN trường học Tỉnh Đoàn

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN ĐIỂM ... (Tiếp theo trang 9)

của thị trấn đã không ngừng nỗ lực cố gắng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua đó đã tác động tới tư tưởng, tình cảm, hành động của thanh niên và đạt được những kết quả nhất định được cấp uỷ, chính quyền và đoàn cấp trên ghi nhận, biểu dương thành tích đã đạt được của đơn vị trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp tâm huyết và hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị trấn ngày càng phát triển, vững mạnh. Đồng thời, Đại

hội cũng đã biểu quyết thông nhất 100% thông qua 12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã thực hiện bầu trực tiếp Bí thư, đồng chí Nông Lê Thuỳ tái cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ phiếu đạt 100%; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 10 đồng chí, bầu 5 đồng chí dự Đại hội Đoàn cấp trên và thông qua nghị quyết Đại hội. Ngay sau Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Diệu

-Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức thành công Đại hội cơ sở ở địa phương, đơn vị mình.

Thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh sẽ tạo tiền đề để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Hoàng Mai

Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn

CHỈ TIÊU CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2022

1. Chỉ tiêu công tác năm 2022

- **Chỉ tiêu 1:** 100% đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 100% đoàn viên và 80% thanh niên được học các bài học lý luận chính trị, được tuyên truyền về kết quả và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

- **Chỉ tiêu 2:** 100% đoàn xã, phường, thị trấn thành lập mới hoặc duy trì hiệu quả hoạt động 01 hợp tác xã, câu lạc bộ, tổ đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ ít nhất 01 gia đình thanh niên làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

- **Chỉ tiêu 3:** Mỗi xã, phường thị trấn phối hợp hỗ trợ xây dựng ít nhất 02 nhà vệ sinh hoặc 02 chuồng trại di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

- **Chỉ tiêu 4:** Duy trì dư nợ vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu cuối năm 2022 đạt 605 tỷ đồng. Mỗi đơn vị huyện, thành Đoàn hỗ trợ ít nhất 01 dự án sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên.

- **Chỉ tiêu 5:** Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 10.000 đoàn viên, thanh niên trở lên; giới thiệu việc làm cho 1.500 ĐVTN.

- **Chỉ tiêu 6:** Kết nạp được 4.500 đoàn viên, 4.000 hội viên mới. Tập hợp trên 65% thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

- **Chỉ tiêu 7:** Phần đầu 90% cơ sở Đoàn xếp loại từ khá trở lên; không có cơ sở đoàn yếu kém.

- **Chỉ tiêu 8:** Số liên đội mạnh đạt trên 65%, không có liên đội yếu kém; kết nạp được 5.000 đội viên mới.

- **Chỉ tiêu 9:** Giới thiệu trên 1.984 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó

phần đầu ít nhất 1.366 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

- **Chỉ tiêu 10:** 100% các cơ sở Đoàn có ít nhất 01 hoạt động cụ thể tuyên truyền về tiềm năng du lịch của Cao Bằng đến đông đảo cán bộ, ĐVTN.

- **Chỉ tiêu 11:** Huy động 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 100% Đoàn cấp xã trở lên có công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Chỉ tiêu 12:** Xây dựng ít nhất 03 mô hình của Đoàn thanh niên các cấp tham gia chuyển đổi số quốc gia. Mỗi huyện, thành đoàn hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến.

2. Định hướng một số hoạt động trong quý I/2022:

- Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2021 gắn với Mừng Đảng - Mừng Xuân - tháng 02/2022;

- Chương trình Xuân biên giới - Tết yêu thương - tháng 02/2022;

- Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp trong khối học sinh trung học phổ thông - tháng 02/2022;

- Cuộc thi thiết kế logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - tháng 01 đến tháng 03/2022;

- Giải Việt dã Thanh niên toàn tỉnh năm 2022 - tháng 3/2022;

- Gặp mặt Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) - tháng 3/2022;

- Lễ ra quân Tháng thanh niên - tháng 3/2022.

Văn phòng Tỉnh Đoàn

TĂNG MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN TỐI THIỂU TỪ NĂM 2022

Từ ngày 01/01/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022, mức

đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi, như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: $22\% \times 1.500.000 \text{ đồng} = 330.000 \text{ đồng/tháng}$. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021 (chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng).

Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc: hộ nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); hộ cận nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng) và đối tượng khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Cụ thể, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi áp dụng mức hỗ trợ đóng của Nhà nước như sau:

TT	Người tham gia	Mức đóng thấp nhất hàng tháng Nhà nước hỗ trợ	Tỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ	Số tiền Nhà nước hỗ trợ hàng tháng	Mức đóng thấp nhất hàng tháng nhà nước hỗ trợ
1	Người thuộc hộ nghèo	330.000	30%	99.000	231.000
2	Người thuộc hộ cận nghèo	330.000	25%	82.500	247.500
3	Người thuộc đối tượng khác	330.000	10%	33.000	297.000

Đồng thời, hiện trong năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: $1.490.000 \text{ đồng} \times 20 = 29.800.000 \text{ đồng/tháng}$.

Lưu ý: khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong

thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Theo BHXH tỉnh

TẾT MIỀN NON NƯỚC CAO BẰNG

Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là ngày tết lớn đầu năm và cũng là ngày tết lớn nhất trong năm, đó là điểm giao thời kết thúc một năm và khởi đầu cho một năm mới. Tết Nguyên Đán diễn ra từ ngày 30 tháng Chạp năm cũ đến hết mùng 3 tháng Giêng âm lịch của năm mới.

Từ sau rằm tháng bảy, đồng bào đã chuẩn bị thiến gà và vỗ béo lợn cho ngày tết Nguyên Đán. Nhà nào cũng cố dành dụm tiền để mua cho trẻ con một bộ quần áo mới, có gia đình họ tự tay dệt vải may quần áo mới cho con. Trong những ngày cuối năm, không khí chuẩn bị cho ngày tết rất bận rộn, nhất là vào ngày cuối năm. Trong ngày cuối năm, con trai trong gia đình làm nhiệm vụ sửa sang bàn thờ, quét sạch bụi bẩn, bù tro mới vào bát hương và dùng nước lá bưởi lau rửa các đồ thờ. Phụ nữ thì chuẩn bị gói bánh chưng, bánh khảo, khâu sli, chè lam... Đêm 30 vớt bánh chưng, làm cỗ cúng tổ tiên về đón tết cùng con cháu. Sau phút giây giao thừa, mọi người rủ nhau ra sông, ra suối gánh nước mới về với ý nghĩa là sáng năm mới tài lộc sẽ vào nhà nhiều như nước.

Ngày mùng 1, mọi người đều tập trung ở nhà để cùng nhau ăn bữa cơm sum họp ngày Tết, ai cũng mặc quần áo mới, tươi cười vui vẻ, tránh cãi cọ, to tiếng trong ngày đầu năm mới. Sau khi ăn bữa cơm, mọi người cùng nhau đi chúc Tết họ hàng anh em, trong ngày đầu năm mới, mọi người thường muốn có “vía” tốt xông nhà, để hy vọng một năm mới may mắn tốt lành. Và cũng trong sáng mùng 1, gia chủ thường khấn trình tổ tiên và đem một mâm lễ đi cúng ở miếu Thổ công, dán giấy đỏ ở góc cây ăn quả.

Sáng mùng 2, sẽ chúc tết bên ngoài (lễ

vật tết sang ngoại gồm một con gà thiến, đôi bánh chưng, một chai rượu và hoa quả bánh kẹo...)

Mùng 3 Tết làm cơm cúng hóa vàng tiền tổ tiên về trời.

Tết Đắp nội được tổ chức vào ngày cuối tháng Giêng âm lịch, đây là tết tiễn đưa tháng Giêng để chuẩn bị bước vào vụ trồng trọt mới.

Tết Thanh Minh diễn ra vào mùng 3 tháng 3 âm lịch. Đây là phong tục thể hiện lòng hiếu thuận của con cháu dành cho các bậc tiền nhân đã mất.

Tết Khoãn vại được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch hàng năm. Tết này có ý nghĩa là thu vía, trả công cho trâu, bò sau khi cày kéo làm mùa vụ.

Tết Rằm tháng bảy được tổ chức vào ngày 15 tháng bảy âm lịch. Ngoài mục đích cúng tổ tiên, người Tày, Nùng còn coi đây là dịp cúng các vong hồn không người thờ cúng để không bị các vong hồn quấy rầy, xui khiến nên những điều không hay.

Tết Trung thu, ở nhiều địa phương tổ chức lễ ăn cơm mới vào ngày Rằm tháng tám, có ý nghĩa gia đình sum vầy đoàn viên, trẻ nhỏ được nô đùa, phá cỗ.

Tết Mừng cơm mới được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Tết này có ý nghĩa chào đón, mừng mùa thu hoạch mới.

Tết Trùng thập được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng mười âm lịch. Tết này có ý nghĩa rửa và trả công cái liềm cắt lúa.

Tết Đông Chí là tết cuối cùng trong năm, đồng bào thường ăn bánh trôi vào ngày Đông chí như xua tan đi mọi giá rét để chuẩn bị đón một mùa xuân mới ấm áp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tổng hợp